



## MẸ YÊU CỦA CON

*“Con sẽ không đợi một ngày kia  
Có người cài cho con lên áo một bông hồng  
Mới thẳng thốt nhận ra mình mất mẹ  
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng  
Hoa đẹp đấy - có sao lòng hoảng sợ?”*

Sáng nay con gái nhớ Mẹ, lật đật bấm điện thoại gọi về. Chẳng cần đồ hết hồi chuông thứ nhất, giọng Mẹ đã hớt hải “ bé Kẹo làm sao hả con?”. Tự nhiên nhớ Mẹ nên con gọi thôi, tiếng Mẹ thờ hắt ra thiệt nhẹ. Lâu lắm, con gái mới gọi cho Mẹ mà không vì lý do gì, chỉ để hỏi thăm đàn gà, cây khế sau vườn và ...thèm cơm Mẹ nấu như thời con gái son rồi. Từ ngày con gái lấy chồng, bận rộn với vai trò mới, con gái thưa gọi về, nghe điện thoại cũng chớp nhoáng, vội vàng, Mẹ cứ dặn dò một thôi rồi tự gác máy.

Con gái sinh bé Kẹo đến giờ là đúng bốn tháng lẻ hai tuần. Khoảng thời gian từ khi có thai bé Kẹo cho đến ngày lâm bồn Mẹ chẳng thể ở bên, bù lại Mẹ chăm gửi quà quê lên cho con gái tắm bồ, con gái ở thành phố mà cơm bữa nào cũng có gà thả vườn, rau sạch tinh tươm. Đến cả bát canh chua nấu khế thử bé Mẹ hay nấu những ngày hè oi nồng cũng trọn vẹn trên mâm cơm, con gái lấy chồng xa mà Mẹ cứ như đang ở cạnh canh từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Con chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó đến mức này, đến nỗi mà chỉ một vết xước trên da của bé Kẹo cũng khiến con đau lòng xót xa kinh khủng. Cuối cùng, con cũng đã hiểu, cảm giác đau lòng của một người Mẹ là như thế nào, khi trông thấy con mình tổn thương, mà có khi chỉ là “nguy cơ” thôi cũng đã loạn hết cả lên rồi.

Những kỉ niệm thơ bé cứ ùa về khi con chăm bé Kẹo, lúc khó khăn cho con ti, con ôm, con ngủ giật mình dậy khóc văng nhà trong lúc gần sáng, ôm con vào lòng dỗ dành mà nhớ Mẹ, thương Mẹ đến trào nước mắt. Ngày xưa Mẹ cũng từng như con Mẹ nhỉ, để rồi anh em con lớn lên trong vòng tay của Mẹ, đi xa, lấy vợ lấy chồng rồi lao vào nhịp sống bộn bề mà thưa thăm hỏi, hay làm biếng một cuộc gọi điện về. Có bao giờ, Mẹ buồn lòng chúng con không Mẹ?



Mẹ có thấy rằng sự xuất hiện của bé Kẹo thật nhiều ý nghĩa không mẹ? Từ khi có bé Kẹo, con gái hiểu cho Mẹ nhiều hơn, những xa cách mà con gái bấy lâu nay cứ nghĩ là do cách biệt tuổi tác nay tan biến hết. Có lẽ giờ đây, Mẹ con mình “cùng chiến tuyến” rồi Mẹ hen. Chẳng đường phía trước con sắp đi với bé Kẹo, con biết là dài và nhiều khó khăn lắm. “Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”, hiểu được lòng mẹ khi đang chăm bé Kẹo, con gái lại yêu mẹ hơn, thương mẹ hơn. *Những tình cảm chẳng thể gói ghém được hết bằng lời nhưng con vẫn muốn Mẹ biết rằng CON YÊU MẸ rất nhiều. Mẹ đã, và sẽ luôn là người mà cuộc đời này con biết ơn nhất, yêu thương và bao dung với con nhất.*